

ไม้ไล่นู...อยากรู้ไหม?...คือตั๋นอะไรบ้าง...???

นำเสนอเมื่อ : 24 ก.ค. 2552

ไม้ไล่นู.....ภูมิปัญญา...อย่ามองข้าม



ขับรถไปเจอไม้ไล่นู

เมื่อขับรถไปต่างจังหวัดมีใครไม่เคยเจอแผงลอย หรือซุ้มขายไม้ไล่นูบ้าง ?

เจอทุกคนนั่นแหละ เจ้าไม้ไล่นูนี้ ตอนแรกผมคิดว่าเป็นกระบองเอาไวไล่นู แต่ที่ไหนได้เป็นเศษไม้ท่อนเล็ก ๆ ยาวท่อนละ 2-3 นิ้ว มัดรวมกันเป็นมัด ๆ เล็กบางใหญ่บาง บางเจ้ามีโลโกตราสินค้าเสียด้วย

มันอะไรกันนักหนา มันสามารถไล่นูได้จริง ๆ หรือ ขนาดผมเอาปืนลมยิงมันยังไม่เข็ด ยังกลับมาโชว์ตัวอีกในเวลาไม่นาน แล้วไม่ว่ามันวิเศษมาจากไหน ?

คำตอบมีแน่นอนครับ เมื่อไม่นานมานี้ผมเผลออกตรวจพิสูจน์และซื้อมาชุดหนึ่ง มี 6 มัด ราคาหลายสิบบาท มีคำบอกกว่าสามารถไล่นูได้โดยนำไปวางไว้ตามที่ที่หนูชอบเดินมาป่วนเปื้อน

ตามโต๊ะอาหาร ตู้อเสื้อผ้าหรือชอกมุมต่าง ๆ ที่หนูใช้เป็นทางเดิน

ก็ได้นำไปวางไว้แล้ว แต่ไม่รู้เพราะอะไร มันยังวิ่งผ่านไปมาอยู่เหมือนเดิม หรือว่ามันเป็นหนูยุคคอมพิวเตอร์ ?

ไม่ว่ามันนั้นจากเอกสารของ อภิษฎาเบศรสาร ของร.พ.อภิษฎาเบศร ปราจีนบุรี ผู้ผลิตยาสมุนไพรมีชื่อกึ่งประเทศ แจงว่า

มันเป็นยี่โถ เป็นไม้พุ่ม ลำต้นแตกกอมาก ดอกมีสีทั้งขาว ชมพู แดง และเหลือง มีชนิดดอกลา (ชั้นเดียว) ละดอกช่อน บางชนิดมีกลิ่นหอม บางชนิดดอกไม่มีกลิ่น คนทั่วไปนิยมปลูกเป็นไม้ประดับไว้ดูดอกสวย ๆ จนถึงปัจจุบัน

คุณรุ่นปู่รุ่นย่านิยมปลูกไว้ใกล้ ๆ
ยุงฉางเก็บข้าวเปลือกเพื่อป้องกันหนูมากินข้าวที่เก็บไว้
บางทีก็ใช้ทั้งต้นอุดช่องที่หนูเจาะผนังยุงฉาง วางไว้บนตุ้และใต้ตุ้กับข้าวไล่แมลงสาบ ไล่หนู

เรื่องของเรื่องคือต้น ใบ และดอกมันเป็นพิษครับ มีพิษร้ายแรง
ใบและดอกมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อหัวใจ ถ้าใช้พอเหมาะจะเป็นยาบำรุงหัวใจ
แต่ถ้ามากเกินไปก็ถึงตายได้

ส่วนของรากและเปลือกใช้เป็นยาภายนอก รักษากลากเกลื้อน แผลพุพอง
ใช้เป็นยาพอกแผล เมล็ดนำมาบดแช่น้ำใช้เป็นยาฆ่าแมลง

เห็นไหมว่ามันทำท่าจะไล่หนูได้จริง ๆ

พิสูจน์ได้ง่าย ๆ ขับรถไปเจอก็ช่วยซื้อของชาวบ้านมาสักชุด สองชุด

แต่อย่าเผลอเอาไปต้มกินเป็นยาหม้อก็แล้วกัน มีหวังส่งโรงพยาบาลแหง ๆ !!



ยี่โถ Oleander, Rose bay, Sweet oleander

มีชื่อทางพฤกษศาสตร์คือ Nerium oleander L.

วงศ์ APOCYNACEAE

เป็นพืชซึ่งมีลำต้นสูงประมาณ 1-3 เมตร ลักษณะเป็นพุ่มไม้ สูงไม่มากนัก ออกดอกสีแดงอมชมพู หรือชมพูอ่อน สีขาว มีทั้งต้นดอกกลาและดอกชอน ส่วนของลำต้นเกลี้ยง ไม่มีหนามแหลมคม แต่กึ่งเปราะ และมีน้ำยางสีขาวซึ่งเป็นอันตรายได้

พิษของยี่โถ อันตรายของต้นยี่โถนั้นรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว เพราะสารพิษที่อยู่ในน้ำยางนั้นมีฤทธิ์คล้ายสารดิจิตาลิสซึ่งส่งผลกระทบต่อหัวใจโดยตรง

และผลจากการกินยางจากใบหรือเปลือกลำต้นของต้นดอกยี่โถเข้าไป จะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบหัวใจโดยอาจทำให้หัวใจวายตายได้ทีเดียว

อาการของสุนัขหรือแมวที่กินน้ำยางขาวจากส่วนต่างของต้นยี่โถ จะพบว่าสัตว์มีอาการกระสับกระส่าย หอบจัด น้ำลายไหล อาเจียนถ่ายท้อง ถ้ากินเข้าไปมากๆ อาจจะมีอาการซึมจัด และหัวใจเต้นอ่อนลงจนเสียชีวิตได้ครับ

รำเพย



ชื่อวิทยาศาสตร์	Thevetia peruviana
ชื่อสามัญ	Yellow Oleander
ชื่อวงศ์	Apocynaceae

รำเพยเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง มียางสีขาวเป็นพิษ สูงประมาณ 3-3.5 เมตร ขึ้นได้ในดินเกือบทุกสภาพ จะออกดอกในช่วงฤดูฝนถึงฤดูหนาว มีผลเป็นพิษ ถ้ารับประทานอาจจะทำให้มีอันตรายถึงชีวิต ใบเป็นใบเดี่ยวมีลักษณะใบแคบเรียวยาวใบยี่โถแตกเว้าออกรอบกิ่งเป็นช่วงค่อนข้างถี่ ใบกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-12 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อ แต่ทยอยกันบาน ดอกมีลักษณะเป็นกรวย มีกลีบ 5

กลีบเรียงซ้อนทับกัน โคนดอกเป็นหลอดมีสีอมเขียว มีกลีบเลี้ยง
ยาวแหลม 5 กลีบเช่นกัน ดอกมีหลายสี เช่น สีเหลือง สม ขาว
เมื่อดอกโรยจะติดผล

ผลมีลักษณะกลม ปลายผลแบนมีรอยหยักเป็น 2 แฉก

มีขนาดกว้างประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร

การขยายพันธุ์ ใช้กิ่งปักชำ

สรรพคุณทางदानสมุนไพร เปลือกใช้รักษาไข้มาลาเรีย แก้ไข้ เป็นยาถ่าย
เพิ่มความดันโลหิตให้สูง ใบและเมล็ดทำให้อาเจียน

เป็นยาถ่ายและทำให้แท้งได้

โดยสรุปแล้วคือต้นไม้ที่อยู่ในตระกูล Apocynaceae ได้แก่ ต้นยี่โถ

ต้นรำเพย เป็นต้น

ซึ่งต้นที่กล่าวมาเหล่านี้จะมียางสีขาวที่มีคุณสมบัติเป็นยาหรือมีสารออกฤ
ทธิคล้ายดิจิตาลิสซึ่งส่งผลกระทบต่อหัวใจโดยตรง

ที่ทำให้สัตว์เกิดอาการหัวใจเต้นอ่อนลง

จะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบหัวใจโดยอาจทำให้หัวใจวายตายได้ทีเดียว